



จับตาดูการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ ๒๐๒๒ เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ ถือเป็นเครื่องวัดผลงานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน และเป็นการชี้ชะตาอนาคตอีก ๒ ปีข้างหน้าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน (วาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นเวลา ๔ ปี) เพราะชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมจากการครองเสียงข้างมากในสภาองเกรส นั้น มีความสำคัญอย่างมากต่อเสถียรภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบาย และการอนุมัติงบประมาณสำคัญ ๆ

สถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ สหรัฐฯ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ทั้งหมด ๔๓๕ ที่นั่ง พรรคที่สามารถคว้าที่นั่งได้อย่างน้อย ๒๑๘ ที่นั่ง จะได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน ๓๕ ที่นั่ง หรือคิดเป็นสัดส่วน ๑ ใน ๓ ของจำนวน ส.ว. ทั้งหมด โดยพรรคการเมืองที่คว้าที่นั่งได้อย่างน้อย ๕๑ ที่นั่ง จะได้ครองเสียงข้างมากในสภา ซึ่งปัจจุบันพรรคเดโมแครตเป็นผู้ครองเสียงข้างมากทั้ง ส.ส. และ ส.ว.

พรรคเดโมแครต โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน พร้อมอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ขึ้นเวทีหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งรัฐเพนซิลเวเนีย นับเป็น ๑ ใน ๓ ของรัฐที่มีการแข่งขันที่สำคัญ ตามด้วยรัฐจอร์เจีย และรัฐเนวาดาที่จะตัดสินว่า พรรคเดโมแครตจะได้ครองเสียงข้างมากหรือไม่ แม้ผลสำรวจจากหลายแห่งจะชี้ว่า พรรครีพับลิกันจะได้ครองเสียงข้างมากของสภาองเกรส และคะแนนนิยมของไบเดนได้ตกลงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๔๐ เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ส่วนฝ่ายอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งแหล่งข่าวเผยว่าเตรียมประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัย หลังการเลือกตั้งกลางเทอม และได้ขึ้นเวทีช่วยผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียเช่นเดียวกัน เพื่อพยายามแย่งชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐแห่งนี้ และเพื่อครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา

ล่าสุด ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกลางเทอมพบว่า พรรคเดโมแครตคะแนนนำพรรครีพับลิกันที่ ๕๐:๔๙ จาก

จำนวนทั้งหมด ๑๐๐ ที่นั่ง โดยทั้งสองพรรคต้องการได้มากกว่า ๕๐ ที่นั่ง จึงจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ส่วนผลสภาผู้แทนราษฎร พรรครีพับลิกันสามารถคว้าที่นั่งมากกว่าพรรคเดโมแครต โดยอยู่ที่ ๒๑๙:๒๑๖ จากจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๕ ที่นั่ง โดยพรรครีพับลิกันได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๕)

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

หากพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงข้างมากได้แค่สภาเดียวก็มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนบุคลากรเมืองของรัฐบาลอเมริกัน และมีผลต่อการกำหนดทิศทางของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในอีก ๒ ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการให้ความช่วยเหลือยูเครนต่อไปหรือไม่ หรือสถานการณ์ในรัสเซีย-ยูเครน อาจจะเปลี่ยนรูปแบบรวมถึงแผนการสู้กับภาวะโลกร้อน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไบเดนในการดำเนินนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศที่ยากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ จะไม่เปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะท่าทีที่มีต่อจีนที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ดังนั้น ไทยยังคงต้องติดตามและรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างระมัดระวัง สำหรับกองทัพควรรักษาความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ทั้งการฝึกซ้อมและฝึกศึกษา

